

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เริ่มทรงตัวหลังแข็งค่ามาวานนี้,ยังขาดปัจจัยหนุนต่อเนื่อง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้เริ่มทรงตัวหลังจากที่แข็งค่าเมื่อวานนี้ เช่นเดียวกับเงินภูมิภาค ที่มีการพักตัวเช่นกัน โดยดีลเลอร์มองว่า เงินบาทยังขาดปัจจัยหนุนที่ชัดเจน ที่จะทำให้แข็งค่าได้ต่อเนื่อง

*ยูโรร่วงลงในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยร่วงลงจากความเห็นเชิงผ่อนคลายนโยบาย จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจที่สดใสผิดคาดจากธนาคารกลางอังกฤษ หนุนให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้น

*สภาองเกรสสหรัฐได้อนุมัติร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐ ไปจนถึงเดือนมี.ค.58 แล้ว โดยยอมทำตามข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ที่ต้องการให้เพิ่มเพดานหนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หลังจากวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 55-43 เมื่อวานนี้

*ธนาคารกลางเกาหลีใต้ ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.5% ตามคาด โดยคงดอกเบี้ยไว้เป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกันในวันนี้ ขณะที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สนับสนุนมุมมองที่ว่า ธนาคารกลางเกาหลีใต้จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต่อไป ในปีนี้

*ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) เผยว่า ราคาค้าส่งของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนม.ค. โดยดัชนีราคาสินค้าภาคเอกชน ซึ่งประเมินราคาภาคเอกชนคิดสำหรับค่าบริการและสินค้า ดัดตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังจากพุ่งขึ้น 2.5% ในเดือนธ.ค. ขณะที่ราคาสินค้าสำเร็จรูปโดยรวม ซึ่งเป็นราคาสินค้าสำเร็จรูปที่ติดกับภาคธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้น 2.1% ในเดือนม.ค.

*สำนักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลีย เปิดเผยในวันนี้ว่า การจ้างงานในออสเตรเลีย ลดลง 3,400 ตำแหน่งในเดือนม.ค. สวนทางจากที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 15,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดิ่งลงจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางอาจจะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร
ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.659 บาท
*09.39 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.56/58 จาก 32.57/60 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.55/59 จาก 32.53/58 เมื่อวาน
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.33/35 จาก 102.52 เมื่อวาน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3612/16 จาก 1.3592 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้เริ่มทรงๆ หลังจากที่วานนี้แข็งค่าขึ้นมามาก ปัจจัยช่วงนี้ก็ยังไม่
มีอะไรที่จะดันให้บาทไปต่อแรงๆ วันนี้ก็คงพักตัว เพราะ regional เองก็
เริ่มชะลอเหมือนกัน" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.50-32.65
โดยเงินบาทน่าจะกลับมาทรงตัว หลังจากแข็งค่าขึ้นมาพอสมควรแล้วเมื่อวานนี้
ขณะที่ตลาดยังไม่ได้มีปัจจัยที่ชัดเจน ที่จะผลักดันให้เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้